

# อารีญา จัดงาน UNSEEN PARTY สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

## ชนทัพบเซเลบริตีมาร่วมสัมผัสชีวิตเหนือระดับ



อารีญา พรอพเพอร์ตี้ ผู้นำไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง จัดงาน UNSEEN PARTY สุดเอ็กซ์คลูซีฟชนทัพบ เซเลบริตี ศิลปิน แดวหน้าของเมืองไทย มาร่วมสัมผัสชีวิตเหนือระดับกับการเปิดตัว “เอ สเปซ ไอดี” อโศก-รัชดา คอนโดมิเนียมหรู ใจกลางย่านเศรษฐกิจ ตอบทุกความต้องการของการใช้ชีวิต

นายวิศิษฐ์ เลขาฯ หงษ์รังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดงาน UNSEEN PARTY เผยความเป็นตัวคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับโครงการ เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา ไฮไรซ์ คอนโดมิเนียม 29 ชั้น สไตล์ Modern Elegance พร้อมกับการเปิดจองครั้งแรกกับ Exclusive Floor ชั้นที่ดีที่สุด ชั้นสูง วิวสวยที่สุด สำหรับลูกค้า

ที่ต้องการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ที่ตอบสนองชีวิตคนเมืองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยจุดเด่นของแนวคิดการออกแบบโครงการ อาทิ การออกแบบทางเดินบริเวณหน้าห้องให้มีพื้นที่สีเขียวสบายตา และ Exclusive Foyer หน้าห้องให้อารมณ์เหมือนอยู่บ้านท่ามกลางทำเลใจกลางเมือง หรือระบบจอดรถอัตโนมัติเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เพิ่มความสะดวกสบายและสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต

ด้านเซเลบริตีสาวสวย คุณเซอร์รี-ทิพย์ระวี ภูไชย ที่พ่วงตำแหน่ง Professional hairdresser and hair consultant Founder of Libertish Salon café ได้มาร่วมเผยความเป็นตัวตนตน โดยได้เผยว่า ปกติแล้ว เป็นคน 2 โหมด คือ เป็นคนชอบศิลปะ และมีความรักอิสระมาก ทำให้เวลาเลือกที่อยู่อาศัย จำเป็นต้องเลือก ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เพื่อคอนโทรลชีวิตได้ง่ายขึ้น และเป็นคนที่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด อย่างโครงการ เอ สเปซ ไอดี อโศก-รัชดา ไฮไรซ์ ลงตัวกับการใช้ชีวิตของเซอร์รีมากค่ะ

ต่อกันที่ คุณหมอกเกต-พญ.กนกวรรณ เศรษฐพงษ์พิณิช คุณหมอนางงาม เจ้าของคลินิกด้านผิวหนังและเลเซอร์ เคดีโกลว์ (Kediglow Clinic) เผยว่า ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของหมอ คือ ความเรียบง่าย สมบูรณ์แบบ บนการใช้ชีวิตปลอดภัย ดังนั้น เวลาเลือกที่อยู่อาศัย สิ่งแรกเลยคือโลเคชั่น ต้องอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้ที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังเลือกที่วิวสวย การจัดสรรพื้นที่ภายในห้องให้ลงตัว โปร่งสบาย จะทำให้ชีวิตมีความสุขเวลาได้กลับมาถึงบ้านค่ะ”

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่า เซเลบริตี ศิลปิน แดวหน้าของเมืองไทย มาร่วมสัมผัสชีวิตเหนือ

ระดับอย่างคับคั่ง อาทิ แป้ง-อรจิรา, ฐันเส้น-วิริฒิพา, เทย่า โรเจอร์, หญิงแย้-นนทพร, โยเกิร์ต-รวีวรรณ, ต่าย-ชุติมา, เวย์-ไทเทเนียม โดยมีพีเค-ปิยะวัฒน์ ร่วมเป็นพิธีกรในงาน